

Số: /BC-UBND

Khánh Sơn, ngày tháng 6 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  
đã gửi đến HĐND huyện tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5,  
HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026**  
*(Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện)*

Thực hiện Báo cáo số 41/BC-HĐND, ngày 22/6/2022 của Thường trực HĐND huyện Khánh Sơn, về báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND huyện báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện với những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể sau:

### **I. Lĩnh vực đầu tư**

#### **1. Hạ tầng đường bộ**

**1.1 Cử tri xã Thành Sơn kiến nghị:** tiếp tục xây dựng tuyến đường dân sinh từ cầu Hàm Leo vào thôn Tà Giang 2 phục vụ đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

UBND huyện trả lời kiến nghị như sau: Qua kiểm tra danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tuyến đường từ cầu Hàm Leo vào thôn Tà Giang 2 chưa có trong danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025. Đồng thời công trình trên không có trong Quy hoạch Nông thôn mới đã được phê duyệt. Trong giai đoạn 2022 - 2025 UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Thành Sơn điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đồng thời bố trí kinh phí để đầu tư tuyến đường trên.

#### **1.2 Cử tri thị trấn Tô Hạp kiến nghị:**

- Đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng vỉa hè trên tuyến đường Trần Bình Trọng và đường Âu Cơ, để phục vụ nhu cầu đi lại và mỹ quan đô thị của thị trấn.

UBND huyện trả lời kiến nghị như sau: Qua khảo sát mục tiêu đầu tư vỉa hè đường Âu Cơ và Trần Bình Trọng là nhằm phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và bảo đảm vệ sinh mỹ quan đô thị. Mặt khác việc đầu tư vỉa hè đường Âu Cơ và Trần Bình Trọng cần nguồn kinh phí rất lớn. Trong khi nguồn kinh phí của huyện còn hạn hẹp, công tác đền bù giải phóng mặt bằng khó khăn, nên trong giai đoạn 2021-2025. UBND huyện sẽ bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đồng thời kiến nghị với các cấp hỗ trợ kinh phí để đầu tư trong thời gian tới.

- Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa tuyến đường Trần Bình Trọng đi vào thôn Tà Lương, vì hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp,

*hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân trong thôn Tà Lương nói riêng và thị trấn Tô Hạp nói chung.*

UBND huyện trả lời kiến nghị như sau: Qua khảo sát hiện trạng tuyến đường Trần Bình Trọng đi vào thôn Tà Lương hiện nay một số đoạn bị hư hỏng cục bộ, trong thời gian đến UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và bố trí kinh phí để khắc phục tình trạng trên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và vận chuyển nông sản của người dân trong thôn Tà Lương nói riêng và thị trấn Tô Hạp nói chung.

### **1.3 Cử tri Ba Cùm Bắc kiến nghị:**

*- Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét đầu tư làm cầu và đường bê tông xi măng đi khu sản xuất xóm 12, sau lưng nhà ông Phong. Hiện nay có khoảng 50 hộ dân đang canh tác trồng cây ăn trái gồm sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh với khoảng 100 ha đất sản xuất nhưng chưa có đường đi vào khu sản xuất để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.*

UBND huyện trả lời kiến nghị như sau: Qua kiểm tra hiện trạng khu vực cử tri đề nghị làm Cầu và đường bê tông xi măng đi khu sản xuất xóm 12. Đối chiếu danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tuyến đường này chưa có trong danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025. Đồng thời công trình trên không có trong Quy hoạch Nông thôn mới đã được phê duyệt. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn việc làm Cầu và đường vượt Sông Tô Hạp cần nguồn kinh phí lớn. UBND huyện sẽ có kế hoạch đưa danh mục công trình trên vào kế hoạch đầu tư công của giai đoạn 2025 – 2030 để trình phê duyệt.

*- Đề nghị UBND huyện quan tâm, xem xét đầu tư đường bê tông xi măng đi khu sản xuất Chà Là (tuyến 02) thôn Tha Mang đoạn rẫy nhà ông Tro Phúc đi rẫy ông Máu Thái Hiếu. Hiện nay có khoảng 70 hộ dân đang canh tác trồng cây ăn trái gồm sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh với khoảng hơn 100 h đất sản xuất nhưng chưa có đường đi vào khu sản xuất để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản cho người dân.*

UBND huyện trả lời kiến nghị như sau: Qua kiểm tra hiện trạng khu vực cử tri đề nghị đường bê tông xi măng đi khu sản xuất Chà Là (tuyến 02) thôn Tha Mang. Đối chiếu danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tuyến đường này không thuộc danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025. Đồng thời công trình trên không có trong Quy hoạch Nông thôn mới đã được phê duyệt. UBND huyện sẽ có kế hoạch đưa danh mục công trình trên vào kế hoạch đầu tư công của giai đoạn 2025-2030.

## **2. Công trình giáo dục**

*Cử tri xã xã Thành Sơn kiến nghị công trình Trường Mầm non Anh Đào đã được khởi công từ lâu, tiến độ thi công hiện nay rất chậm làm ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu và vệ sinh môi trường tại khu vực này. Kiến nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình.*

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA các

CTXD tiến hành kiểm tra thực địa về tiến độ thực hiện công trình Trường Mầm non Anh Đào và có kết quả như sau:

- Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 30/08/2021 đến nay. Tuy nhiên, năm 2021, tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn diễn biến rất phức tạp; có giai đoạn phải thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện, bố trí nhân lực và vận chuyển nhiên vật liệu để triển khai thực hiện dự án, có thời điểm công trình không thể triển khai thi công xây dựng.

Mặt khác, địa bàn xã Thành Sơn thường xảy ra mưa kéo dài, thời tiết thường sáng nắng chiều mưa nên đã ảnh hưởng đến việc chủ động trong bố trí nhân lực để triển khai các công việc hằng ngày của dự án. Hơn nữa, trong quá trình thi công có một số nội dung công việc tốn nhiều thời gian thực hiện như di dời cây xanh cổ thụ, san ủi hoàn trả mặt bằng ...

Ngoài ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, đơn vị thi công chưa tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Chủ đầu tư dự án, cán bộ phụ trách quản lý công trình chưa sâu sát chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện; chưa có biện pháp chế tài đối với việc triển khai chậm tiến độ của đơn vị thi công và các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Trong thời gian tới, UBND huyện Khánh Sơn sẽ quyết liệt chỉ đạo Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn phải khẩn trương, sâu sát chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, đảm bảo phục vụ cho việc học tập của con em trên địa bàn. Căn cứ các điều khoản tại hợp đồng thi công, đến thời điểm hết thời gian ký kết mà chưa hoàn thành dự án phải có biện pháp chế tài như phạt hợp đồng, nếu cần thiết thì hủy hợp đồng theo quy định.

### **3. Điện phục vụ thấp sáng**

*Cử tri xã Sơn Hiệp kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm, xem xét kéo lưới điện thấp sáng đoạn đường tỉnh lộ 9 đi từ dốc Hai Cô, xã Sơn Hiệp đến khu vực đồi thông thôn Liên Bình xã Sơn Bình, vì hiện nay đoạn đường này đã có đầu tư điện thấp sáng bằng năng lượng mặt trời, một số trụ điện bóng đèn nay đã hư hỏng, thời tiết hay mưa, nguồn năng lượng không đủ để thấp sáng, phục vụ cho bà con khi lưu thông trên đoạn đường này.*

Với nội dung kiến nghị này UBND huyện giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND xã Sơn Hiệp tiến hành khảo sát khu vực mà cử tri kiến nghị. Trong những năm vừa qua UBND huyện luôn quan tâm, kiến nghị với UBND tỉnh để được hỗ trợ kinh phí, đầu tư hệ thống chiếu sáng đảm bảo giao thông đồng thời phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Đến nay trên địa bàn các xã thị trấn, tại các trung tâm và các khu dân cư tập trung cơ bản đã có hệ thống chiếu sáng, đặc biệt là tuyến đường Tỉnh lộ 9. Qua kiến nghị của cử tri xã Sơn Hiệp kéo lưới điện thấp sáng đoạn đường tỉnh lộ 9 đi từ dốc Hai Cô, xã Sơn Hiệp đến khu vực đồi thông thôn Liên Bình xã Sơn Bình, trong thời gian đến UBND huyện tiếp

tục kiến nghị UBND tỉnh đề được hỗ trợ kinh phí và đầu tư hệ thống chiếu sáng tuyến đường này để phục vụ bà con.

#### **4. Cơ sở vật chất văn hóa**

*Cử tri xã Thành Sơn kiến nghị:* Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa tại xã Thành Sơn gồm tường rào nhà văn hóa, sân bóng đá, khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em để xã Thành Sơn hoàn thành và đạt tiêu chí số 6 thuộc chương trình xây dựng Nông thôn mới trong năm 2022. tính phù hợp và tham mưu nội dung giải trình kiến nghị trên của cử tri.

Đối với nội dung kiến nghị này UBND huyện giao cho Phòng Tài chính – KH huyện phối hợp với UBND xã Thành Sơn đã tiến hành khảo sát. Qua khảo sát, hiện nay Trung Tâm văn hóa - thể thao xã Thành Sơn đã được đầu tư xây dựng với Khu nhà văn hoá, sân ủi mặt bằng. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn hẹp nên hiện nay các hạng mục như tường rào, khuôn viên, sân vườn, sân thể thao, khu giải trí cho nhân dân vẫn chưa được đầu tư xây dựng.

Để đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn thiếu nêu trên; đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn xã có nơi sinh hoạt văn hoá - thể thao, cũng như phấn đấu để xã Thành Sơn đạt tiêu chí số 6 thuộc chương trình xây dựng Nông thôn mới. Hiện nay, UBND huyện đang kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành liên quan hỗ trợ và bổ sung danh mục xây dựng hoàn thiện Trung Tâm văn hóa - thể thao xã Thành Sơn tại Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Khi được UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền thông qua, UBND huyện sẽ khẩn trương triển khai thực hiện để sớm hoàn thiện cơ sở vật chất Trung Tâm văn hóa - thể thao xã Thành Sơn.

## **II. Lĩnh vực nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn**

### **1. Nông nghiệp**

*Cử tri xã Thành Sơn kiến nghị:* Hai cây Dầu ở xã Thành Sơn đã được công nhận cây Di sản Việt Nam, hiện nay đã bị hiện tượng lá khô và rụng nhiều, thời gian qua UBND huyện có văn bản phối hợp xử lý nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng có các giải pháp để bảo vệ 2 cây Dầu.

UBND huyện giải trình như sau: Năm 2019, UBND huyện Khánh Sơn đã giao cho UBND xã Thành Sơn quản lý và bảo vệ 02 Cây Di sản Việt Nam. UBND huyện Khánh Sơn chỉ đạo UBND xã Thành Sơn thường xuyên bảo quản, chăm sóc cho 02 Cây Di sản, xây bồn xung quanh để bảo vệ cây. Tuy nhiên, ngày 12/5/2022, UBND xã Thành Sơn báo cáo là khoảng 01 tháng trở lại đây 01 cây Dầu (Cây có kích thước nhỏ hơn) có hiện tượng cành khô héo, lá bị vàng và rụng nhiều, lá non mới ra cũng bị héo và rụng hiện chưa rõ nguyên nhân. UBND huyện Khánh Sơn đã cùng với các cơ quan liên quan kiểm tra hiện tượng vàng và rụng lá bất thường của 01 cây Dầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện chưa xác định được nguyên nhân và hướng xử lý. Để kịp thời tìm ra giải pháp cứu sống Cây Di sản Việt Nam, UBND huyện Khánh Sơn đã có văn bản kiến nghị với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa xem xét và cử bộ phận chuyên môn và chuyên gia phối hợp

kiểm tra thực tế, tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng cành khô héo, lá bị vàng và rụng để có giải pháp cứu sống kịp thời Cây Di sản Việt Nam. Hiện Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa đang xử lý chưa có kết quả, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị Sở NN&PTNT để có biện pháp xử lý kịp thời.

## **2. Nước sạch nông thôn**

**Cử tri xã Sơn Lâm kiến nghị:** *Hiện nay trên địa bàn xã Sơn Lâm thường xuyên bị mất nước, nhất là vào mùa mưa nước rất đục, cát, rác lấp đầy đầu ống cống. Kiến nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra và khắc phục tình trạng trên để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho Nhân dân trên địa bàn xã.*

Đối với nội dung kiến nghị này, UBND huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dịch vụ công ích, tiến hành kiểm tra thực tế công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Sơn Lâm và có kết quả như sau:

Hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Lâm được thiết kế theo công nghệ lắng đứng và lọc chậm có công suất nhỏ, là hệ thống nước tự chảy cấp trực tiếp vào hệ thống lọc, Vì vậy khi có mưa lớn lưu lượng nước đổ về kéo theo bùn, cát, sỏi và đá trôi qua mắt lưới lấp đầy hồ thu dẫn đến lưu lượng nước về trạm xử lý không đủ để cung cấp, mặc dù đơn vị vận hành đã bố trí thêm lưới chắn rác mắt nhỏ và tích cực triển khai thường xuyên để nạo vét đất đá nhưng không thể khắc phục dứt điểm được tình trạng trên.

Để khắc phục tình trạng mất nước liên tục vào mùa mưa và xử lý nước bị đục, UBND huyện chỉ đạo BQL Dịch vụ công ích, thường xuyên nạo vét hệ thống thu nước, hạn chế thấp nhất tình trạng bùn, cát, sỏi và đá trôi qua mắt lưới lấp đầy hồ thu và thực hiện việc vận hành xử lý nước đúng quy trình; đồng thời phối hợp cơ quan chuyên môn đề xuất giải pháp khắc phục để đảm bảo phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Khánh Sơn Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến HĐND huyện tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

### **Nơi nhận: (VBĐT)**

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- TT. UBMTTQVN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ VP HĐND&UBND;
- Các Phòng; KT-HT; TC-KH;  
TN-MT;
- Lưu VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quốc Đông**